



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 48 ฉบับที่ 020 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2563

## ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

### The 4<sup>th</sup> RMU Graduate Research Conference

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการอุดมศึกษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

กำหนดการ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

(อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เวลา	07.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
	09.00 – 09.30 น.	พิธีเปิด โดยรองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	09.30 - 10.00 น.	พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “เจ้าภาพร่วมและผู้สนับสนุน” โดยรองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	10.00 - 12.00 น.	บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
	13.00 - 14.30 น.	นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/โปสเตอร์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15)
	14.30 - 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
	14.45 - 16.30 น.	นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย/โปสเตอร์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15)
	16.30 - 17.00 น.	ปิดประชุม

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผศ.นรภัทร น้อยหลุบเลา พร้อมด้วยอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ ห้องประชุมเทิดทูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ดร.อภิรัชย์ วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิบายเรื่องภาพรวมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อธิบายภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ อธิบายภาพรวมฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และนำไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเครือข่ายต่อไป



## Startup นื่องใหม่นำเสนอผลงานภายใต้ หัวข้อ “เครื่องนวดเพื่อสุขภาพแบบพกพา”

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชวรา ศาลารมย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคุณกัญญา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ นำนักศึกษาทีม Rainbow Relax ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นทีม Startup นื่องใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เข้าร่วมแสดงผลงาน DEMO DAY ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ ทูรดิเจ็ตล ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้ผลงานนำเสนอ ได้แก่ “เครื่องนวดเพื่อสุขภาพแบบพกพา” โดยมีทีมนำเสนอทั้งหมด 200 ทีม จาก 39 สถาบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก



## คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครุนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

### พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดีแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีไหว้ครุคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครุไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำ ความดี อันก่อให้เกิดความสามัคคี และสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่มุ่งหวังไว้

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา ได้นำกล่าวคำบูชาครู การขับร้องสรภัญญะ การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระคุณที่สาม เทียนเล่มน้อย และพิธีเชิญพานไหว้ครุ เพื่อนำไปมอบให้คณะครู อาจารย์ โดยตัวแทนแต่ละห้องเรียน พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนเรียนดีแก่นักศึกษาอีกด้วย